

KẾT LUẬN**hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng)**

Ngày 01/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian đến; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 09 tháng và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xem xét ban hành Nghị quyết về “*Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030*”. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:

I- VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 09 THÁNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong 09 tháng vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cùng với thực hiện quyết liệt “*mục tiêu kép*” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng kinh tế đạt 5,28%. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt và đang được kiểm soát tốt. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đạt kết quả tích cực, sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân đạt cao, vượt 25,35%KH. Chỉ số sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao; tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá... đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo đời sống của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công và an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; công tác đấu tranh phản bác các luận

điều sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường. Triển khai thực hiện các nội dung về công tác cán bộ đảm bảo quy trình, quy định; đặc biệt đã kịp thời rà soát, ban hành mới các văn bản về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền cho phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh (*Quy định số 402-QĐ/TU về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”* và *Quy định số 403-QĐ/TU về “Tiêu chuẩn, chức danh cán bộ”*, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính được tăng cường. Chủ động theo dõi, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện và tiến hành triển khai các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, nghiêm minh và đúng nguyên tắc, quy trình, quy định đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ. Chú trọng chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Các lĩnh vực xuất khẩu, dịch vụ du lịch, vận tải giảm mạnh. Tình trạng vi phạm lâm luật, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Việc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh còn gặp khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền có lúc còn lúng túng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác phát triển đảng viên đạt thấp. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chất lượng chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở có mặt còn hạn chế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa tốt, giải quyết chưa đúng quy trình, chưa dứt điểm. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, hợp đồng khoán sản phẩm tại các công ty nông lâm nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế nêu trên: Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Người dân, lao động thất nghiệp của tỉnh tại các vùng dịch tự phát trở về địa phương đã gây áp lực lớn đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh và nguy cơ về mất an ninh trật tự, không đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là tiến độ đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xây dựng... Bên cạnh đó, do giá cả một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu, nhất là giá thép tăng đột biến nên ảnh hưởng đến các tiến độ xây dựng, nhất là các dự án, công trình đang triển khai thi công cũng như nhu cầu khởi công xây dựng các công trình mới. Công tác lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa

thường xuyên, chưa chủ động; một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mực đến việc nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động Nhân dân. Một số đối tượng chống đối, bất mãn, cơ hội chính trị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống đối chính quyền, nhất là trên không gian mạng. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chưa mạnh dạn phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực; sự chủ động và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, chưa thực sự tạo thuận lợi giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, trong 03 tháng cuối năm, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy các cấp, các sở, ban ngành của tỉnh căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 triển khai rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để chủ động thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả; nhất là các chỉ tiêu hiện đang đạt thấp, dự kiến khó hoặc không đạt so với mục tiêu đề ra gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 để định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo công tác Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

2. Tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục đầu tư các dự án trong, ngoài ngân sách; tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU về “*Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021*” và Chỉ thị số 12-CT/TU “*Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19*”, ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đạt được mốc giải ngân đã đề ra gắn với tổng mức đầu tư; tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đã được phê duyệt, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như các dự án đầu tư ngoài ngân sách để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy các cấp, các sở, ban ngành của tỉnh

ngiên cứu, đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư nhằm thu hút đầu tư mạnh mẽ từ các nguồn lực xã hội; tạo môi trường thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án chậm trễ triển khai (*nếu do lỗi chủ quan của các chủ đầu tư*); khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp, có hiệu quả đối với diện tích đất nhận bàn giao từ các công ty nông, nghiệp.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU về “*Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021*”, ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá lại kết quả triển khai, các khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp triển khai hiệu quả hơn trong những tháng còn lại của năm 2021.

3. Tiếp tục thực hiện tốt “*mục tiêu kép*” vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống của Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp nhằm ổn định tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế; quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh... Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp chế biến, dự án điện gió, điện mặt trời, sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp chung cho tăng trưởng nền kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, quản lý, bảo vệ rừng tài nguyên, khoáng sản, xây dựng; chủ động ứng phó với mưa bão trong những tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột đảm bảo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; kiểm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

5. Tập trung toàn lực của cả hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý rừng, đất rừng trên phạm vi toàn tỉnh; xử lý nghiêm các

trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo tình hình thực tế, sẽ tái khởi động lại các hoạt động du lịch và các dịch vụ.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng*” để đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (*khóa XI, khóa XII*) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 “*Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” tạo nền tảng, động lực khát vọng vươn lên.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, quan tâm công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong một số khâu của công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Tỉnh ủy viên để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 và ký ban hành.

II- VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh; Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Kết luận số 439-KL/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, hiệu quả; đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo.

III- ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất nội dung Tờ trình số 21-TTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “*Ban hành dự thảo Nghị quyết về phát triển*

khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và dự thảo Nghị quyết kèm theo.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Tỉnh ủy viên để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành **trước ngày 08/10/2021** và triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Căn cứ Kết luận này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CTXH của tỉnh,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, và đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (hn).

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Đình Trung